

ศูนย์การค้าริเวอร์ไซด์ พลาซ่า จัดเสวนา Sustainability in Action ขับเคลื่อนการจัดการขยะพลาสติกแบบยั่งยืนใน
เขตธนบุรี เพื่อรักษาคุณภาพแวดล้อมชุมชนริมแม่น้ำ



เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ศูนย์การค้าริเวอร์ไซด์ พลาซ่า ผสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตธนบุรีและพันธมิตร
ได้แก่ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน), คอร์สแอร์ กรุ๊ป
อินเตอร์เนชั่นแนล และโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานเสวนา
Sustainability in Action ในหัวข้อ “The Path Towards Sustainability of Plastic Waste Management การจัดการขยะ
พลาสติกแบบยั่งยืน” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะพลาสติกแบบยั่งยืน และรักษาคุณภาพแวดล้อมชุมชนริมแม่น้ำในเขตธนบุรี



โดยงานเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะพลาสติก ได้แก่ คุณชมพรพรณ กุลนิเทศ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), คุณณวินสุดา กระบวนรัตน์ หัวหน้าฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน), คุณจusstee เวคโค ชาโลรานตา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คอร์สแอร์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล และ ดร.ธนพงศ์ ดวงมณี ผู้อำนวยการด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้ให้ความรู้ แง่มุมในการบริหารจัดการขยะพลาสติกให้เกิดความยั่งยืนและประโยชน์สูงสุด ไปจนถึงการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยพลังจากพลาสติก และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี เดชาธร แสงอำนาจ ผู้อำนวยการเขตธนบุรี เป็นประธานในการเปิดงาน



ประเด็นในการเสวนาที่ได้กล่าวถึงในงาน มี 3 ประเด็น 1.The plastic journey to the future : เส้นทางของการจัดการขยะพลาสติกในประเทศไทย อุปสรรค และ ความท้าทายที่เผชิญ ความร่วมมือที่มองหาจากพันธมิตรเพื่ออนาคต 2.Power of technology and human for sustainability : การรวมพลังของเทคโนโลยีและผู้คนในชุมชนที่จะร่วมขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายของความยั่งยืนในการจัดการขยะพลาสติก 3.Think forward for upcycle economy : แนวคิดมุ่งหน้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจด้วยพลังจากพลาสติก



ทางศูนย์การค้าริเวอร์ไซด์ พลาซ่า ให้ความสำคัญและมีพันธกิจในการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม Bike Rally รวมพลนักปั่น ใส่ใจสิ่งแวดล้อม, การนำวัสดุเหลือใช้ภายในศูนย์การค้า มา Upcycling เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า และยังให้ความสำคัญในการจัดการแยกขยะ โดยเฉพาะการแยกขยะพลาสติก ซึ่งเราเป็นหนึ่งในศูนย์รับส่งต่อพลาสติกชนิดต่างๆ เพื่อส่งต่อให้กับพันธมิตรเพื่อนำพลาสติกประเภทต่าง ๆ ไปเข้าสู่กระบวนการจัดการที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงสร้างความยั่งยืนให้อนาคต

ในระหว่างวันที่ 5-23 เมษายน 2566 ขอเชิญชมนิทรรศการการจัดการขยะเพื่อความยั่งยืน ความรู้เรื่องเส้นทางขยะพลาสติกเพื่ออนาคต ณ ลาน Exhibition Hall ชั้น 3